



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๗,๑๘ มูลค่าข่าว ๔๒๕,๒๓๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



ไฮไลต์ กีฬา

□ **ต่อจากหน้า 17**

เป็นข่าวฮือฮาพอสมควร เพราะไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักเรื่องเหล่านี้ เนื่องจากว่าวงการการศึกษาไทยมีมุมมองที่แตกต่างและแตกต่างกันมาเสมอ การเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิด และการกระทำบางอย่างที่เกี่ยวกับการศึกษา นักวิชาการ และนักวิชาชีพทั้งหลาย บางคนก็ไม่อยากทำ เนื่องจากว่า เจ้าของพื้นที่ไม่

ค่อยเปิดกว้างอ้ารับเท่าใดนัก ที่ชื่อสา เนื่องจากแปลกและทิ้งในวงการการศึกษา ที่เป็นฐานของวงการกีฬา ก็คือ การที่รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ได้เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือถึงการเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเดิม 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพ สังคม และที่สำคัญคือช่วยส่งเสริมการพัฒนา กีฬาของชาติ

คนในวงการกีฬาสังเส็งเส่งเชียร์ เพราะ ว่าที่ผ่านมามีแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติผ่านมา 4 ฉบับแล้วเคยอยากให้มีเรื่องการปรับครั้งใหม่แล้ว แต่ก็ยังไม่มื่ออะไรเป็นมรรคเป็นผล สมาคมวิชาชีพ เสนอทุกปีให้กระทรวงศึกษาธิการเห็น

ความสำคัญต่อวิชาพลศึกษา ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นเมื่อมีข่าวนี้ สมาคมวิชาชีพ นักวิชาชีพด้านพลศึกษากลุ่มหนึ่งจึงต้องเร่งมือ ทำงานสานต่ออย่างเร่งด่วน เพราะกลัวจะจางหายไป

รศ.ดร.วิจิต คุ้มสุขเกษม นายกสมาคมศึกษา พลศึกษา และสหภาพการฯ ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สสส. และ รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมหารือกันในฐานะองค์กรวิชาชีพ และนักวิชาชีพทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา ที่เกี่ยวข้องและสรุปว่าทุกส่วนที่ร่วมประชุมกันมีความยินดีที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มองเห็นประโยชน์ของวิชา



ทางด้านพลศึกษา และได้จุดประกายที่จะผลักดันเรื่องการเพิ่มชั่วโมงเรียนพลศึกษา ซึ่งสมาคมวิชาชีพ และนักวิชาชีพทางด้านนี้ ได้พยายามผลักดันมายาวนาน และมีความต้องการที่จะเห็นการเกิดเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้

ผศ.ดร.เกษมได้เปิดเผยว่า แต่อย่างไรก็ตามนั้น ในการที่จะผลักดันเรื่องนี้ตามแนวทางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ได้หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ทางสมาคมวิชาชีพ นักวิชาชีพ นักวิชาการ คณาจารย์ที่เกี่ยวข้องทั้งในทุกระดับจะต้องมาหารือร่วมกันถึงอุปสรรค ปัญหา ความน่าจะเป็นว่า ควรที่จะมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเรื่องนี้ ทางคณะทำงานจึงได้ทำหนังสือเรียนเชิญหลาย ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือโดยใช้ชื่องานว่า “เวทีความคิด : การปฏิรูป สุขศึกษาและพลศึกษา ของประเทศไทย” ในวันที่ 25 ตุลาคมนี้ ที่ห้องประชุมศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวัน เวลา 09.00-12.00 น. และเรียนเชิญผู้สนใจที่จะเข้าร่วมงานนี้ที่ถือเป็นงานที่สำคัญต่อชาวพลศึกษา สุขศึกษานี้ สอบถามการเข้ามีส่วนร่วมได้ที่ ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล 08-1424-2843

ก็เรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องไปใช้สมองเพื่อ งานนี้ อย่างไม่จี้เกียจขอรับ.